
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 759 — 487. mál.

Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um fjarlækningar.

Frá Rannveigu Guðmundsdóttur.

1. Hver er stefna ríkisstjórnarinnar á sviði fjarlækninga?
2. Hvaða tilraunir hafa verið gerðar með fjarlækningar og hver hefur árangurinn orðið?
3. Hvernig gætu fjarlækningar gagnast í dreifbýli og hvernig yrðu þær fjármagnaðar?


